



CATHOLIC CHARITIES APPEAL Archdiocese of Mobile

P.O. Box 230 • Mobile, Alabama 36601 • (251) 438 – 9668

Tháng 1 năm 2021

Kính thưa các anh chị em trong Chúa,

Trong 90 năm, Tổ chức từ thiện Công giáo đã phục vụ những người hàng láng giềng có nhu cầu. Ngày nay, nhiều người đang phải đối mặt với những khó khăn về tài chính do đại dịch, mất việc làm hoặc những nỗ lực phục hồi sau bão. Lời kêu gọi từ thiện của các tổ chức từ thiện Công giáo ngày nay rất quan trọng như khi nó bắt đầu trong cuộc Đại suy thoái. Một món quà cho lời kêu gọi hàng năm này cung cấp ngân quỹ cho 30 mục vụ trong tất cả 28 quận của Tổng giáo phận Mobile. Với gần 8.000 nhà tài trợ hỗ trợ công việc quan trọng này, chúng ta đã có thể đáp ứng các nhu cầu về thể chất, tinh thần và tâm linh của hàng ngàn cá nhân trong toàn giáo phận của chúng ta.

Chủ đề của Lời kêu gọi từ thiện Công giáo năm 2021 được lấy cảm hứng từ Thư gửi người Do Thái:

“Đừng bỏ bê việc thiện và chia sẻ những gì bạn có; Thiên Chúa hài lòng bởi những hy sinh như vậy”. – Hebrews 13:16

Thánh thư của chúng ta tiết lộ cho chúng ta thấy rằng bác ái không chỉ là cho đi từ những gì dư thừa của chúng ta, mà còn là hy sinh. Khi chúng ta cử hành Năm Thánh Thê và Giáo xứ, đây là thời điểm đặc biệt ý nghĩa để đặt đức tin của chúng ta vào hành động bằng cách hy sinh vì lợi ích của người khác. Chúng ta được kêu gọi hành động từ thiện cho mọi nhu cầu mà chúng ta thấy trên thế giới ngày nay. Chúng ta có thể hành động với lòng bác ái thông qua cam kết của chúng ta với Lời kêu gọi từ thiện Công giáo. Một món quà cho Tổ chức Từ thiện Công giáo hỗ trợ các dịch vụ xã hội, giáo dục Công giáo, mục vụ thanh thiếu niên, mục vụ tiếp cận cộng đồng, dịch vụ người già và người khuyết tật, dịch vụ mang thai khủng hoảng, hỗ trợ giáo xứ, sửa chữa nhà và hơn thế nữa.

Tôi mong anh chị em hãy cân nhắc việc tặng quà cho Lời kêu gọi từ thiện Công giáo năm 2021. Không có món quà nào quá nhỏ hoặc quá lớn. Tôi kêu gọi anh chị em thành tâm thực hiện một cam kết tùy theo khả năng của quý vị. Hãy cùng tôi hỗ trợ nhu cầu của những người khác bằng một món quà hy sinh cho Lời kêu gọi từ thiện Công giáo năm 2021.

Với sự hỗ trợ của quý vị, chúng ta có thể tiếp tục giúp đỡ hàng chục nghìn người được phục vụ bởi các bộ được nêu bật trong tập tài liệu này. Tôi tin tưởng rằng cùng nhau, tổ chức từ thiện hy sinh của chúng ta sẽ tiếp tục phục vụ nhu cầu của những người lân cận. Phong bì cam kết của quý vị cũng được đính kèm, giúp quý vị có thời gian để thực hiện lời cam kết trước khi gửi lại phong bì cho giáo xứ của quý vị.

Xin Chúa ban phúc lành cho anh chị em và những gia quyến trong Năm Mới và luôn mãi.

Trân trọng trong Chúa,

+ Thomas J. Rodi

Tổng Giám Mục Thomas J. Rodi
Archbishop of Mobile